

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เผ่าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชโองการว่า การที่ทรงปลุกฝังให้ประชาชนช่วยกันรักษาป่า ก็เพื่อให้ป่าเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนนั่นเอง บัณฑิตทั้งหลายย่อมทราบดีว่า มนุษย์ต้องอาศัยน้ำมาตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนสิ้นอายุขัย เราต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงร่างกาย มีน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน ทำประโยชน์ต่างๆ ไปจนถึงทำการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม น้ำจึงมีความสำคัญที่สุดต่อมนุษย์ ทรงได้รับการบอกเล่าจากชวานาชาวไร่อยู่เสมอว่า ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดความแห้งแล้ง หรือมีฉะนั้นก็ฝนตกหนัก น้ำไหลบ่าอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงทรงสอนให้ทราบถึงอันตรายของการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ฝนฟ้าแปรปรวนไป จนชวานาชาวไร่ต้องประสบ

ปัญหาในการทำมาหากิน ด้วยเหตุนี้ จึงทรงนำงานศิลปหัตถกรรมที่ชาวนาชาวไร่ มีฝีมือสืบทอดกันมาอยู่แล้ว ไปส่งเสริมเป็นอาชีพ เพื่อช่วยให้เลี้ยงตนเองได้ พ้นจากความอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บ การช่วยเหลือคนไทยนี้ไม่อยากเลย ทรงพบว่า คนไทยเรียนรู้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะแล้ว แม้ชาวต่างชาติยังแทบไม่เชื่อว่าผู้ผลิต ผลงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้น ต่อจากนั้น ได้ทรงขอให้ชาวนาชาวไร่เหล่านั้นเป็นกำลังในการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม โดยสอนให้รู้จักคุณค่าประโยชน์ของป่าว่า ช่วยสร้างความชุ่มชื้นและเป็นจักรกลสำคัญ ในการผลิตฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศของเรามีป่าเป็นต้นน้ำลำธารเพียงแหล่งเดียว เราไม่มีภูเขาสูงซึ่งมีหิมะมาปกคลุมและละลายไหลลงมาเป็นแม่น้ำลำธาร เราได้อาศัย ป่าเก็บกักน้ำไว้ให้เรา ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้เป็นคลังแห่งสมุนไพรมหาศาลที่เราจะใช้ค้นคว้า หาประโยชน์ได้อีกมาก งานปลูกฝังให้ประชาชนรักป่านั้น แม้ว่าจะทรงดำเนินการ มาหลายปีแล้วแต่หากเทียบกับพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ไพศาล ก็ยังนับว่าน้อยนิด ต้องการผู้มาสานต่อ และขยายการดำเนินงานให้กว้างขวางออกไปทั่วประเทศ จึงทรงขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกคนในที่นี้ ให้ออกไปเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชน ในการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น รักษาป่า และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองทุกสาย ให้กลับคืนสู่ความใสสะอาดดังเดิม บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความรู้ทางสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี นับเป็นพื้นฐานในการสร้างความเชื่อถือศรัทธา แก่ประชาชน อันจะส่งผลให้งานทะนุบำรุงชาติของเรา สำเร็จลุล่วงไปด้วยความรวดเร็ว และเรียบร้อย

เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระตำหนักนันทบุรี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเชษฐ

เฟรนานโด ตาโบอาดา (Mr. Jesus Fernando Taboada) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย เข้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายหนังสือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
อย่างเป็นทางการ ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๕.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร